



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 13 - 19 กันยายน 2562 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะต้นช่วง จากนั้นร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา โดยในวันสุดท้ายของช่วงร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางและยังคงพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกและประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 50-65 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลาง สัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดสัปดาห์และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 10, 11 และ 12 ก.ย. มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 45-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 14 และ 15 ก.ย. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดระนอง ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 164.9 มม. ที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมายลักษณะอากาศ** ในช่วงวันที่ 20 - 21 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.ย. บริเวณภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 24-26 ก.ย. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 20-26 ก.ย. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

**คำเตือน** ในช่วงวันที่ 20 - 22 ก.ย. ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

### ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

- สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหน้ากรีด ยางในยางพารา และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น

- ในระยะนี้ บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง